

Số: 2969 /TCT- DNK
V/v: xử lý về thuế đối
với hoạt động kinh
doanh xe hai bánh gắn
máy

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 622/CT-TTr1 ngày 6/7/2005 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về xử lý thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về ấn định giá tính thuế:

Căn cứ điểm 1, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy thì đối tượng bị xử lý truy thu thuế là các cơ sở kinh doanh bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy xuất hoá đơn trực tiếp cho người tiêu dùng (bao gồm các tổ chức, cá nhân mua xe ô tô, xe hai bánh gắn máy) ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ. Do đó, trường hợp Doanh nghiệp nhập khẩu xe hai bánh gắn máy sau đó bán theo từng lô hàng cho các doanh nghiệp khác để kinh doanh (không phải là đối tượng tiêu dùng) không bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên.

Trường hợp Cục Thuế có đủ cơ sở chứng minh doanh nghiệp ghi hoá đơn bán xe hai bánh gắn máy thấp hơn giá thực tế thu tiền của khách hàng thì xử lý truy thu thuế theo giá thực tế thu tiền hoặc sử dụng biểu giá tính lệ phí trước bạ làm căn cứ tính truy thu và xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

2/ Về hoàn thuế GTGT đầu vào:

Căn cứ điểm 1a, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá trị gia tăng thì cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết được xét hoàn thuế GTGT.

Đối với cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắn máy, đề nghị Cục thuế kiểm tra kỹ giá mua, thuế nhập khẩu, giá bán ghi trên hoá đơn, tình hình hạch toán kế toán, nếu có nghi vấn về giá bán ghi hoá đơn phải xác minh xem có dấu hiệu gian lận về giá hay không?. Nếu có vi phạm về hạch toán kế toán, gian lận về thuế thì không xem xét hoàn thuế, ấn định giá tính thuế để truy thu như hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên. Nếu qua kiểm tra không phát hiện vi phạm thì yêu cầu doanh nghiệp lập bản cam kết chịu trách nhiệm sau đó Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT. Cục Thuế phải tiến hành kiểm tra trước khi hoàn thuế. Nếu sau khi hoàn thuế GTGT cơ quan thuế hoặc cơ quan chức năng khác phát hiện Doanh nghiệp có gian lận sẽ bị xử lý truy hoàn số thuế GTGT đã được hoàn và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VI, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Văn Huyền

09682002